



วันที่ 23 ธันวาคม 2553

วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที

## ขอของขวัญปีใหม่สำหรับผู้สูบบุหรี่ที่จนที่สุด

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เสนอให้รัฐบาลให้ของขวัญปีใหม่ โดยการจัดให้ยาอดบุหรี่อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์สำหรับผู้สูบบุหรี่ที่จนที่สุดสองล้านกว่าคน

ทั้งนี้การสำรวจสถานการณ์การสูบบุหรี่ในปี พ.ศ.2552 พบว่ากลุ่มประชากรไทยที่จนที่สุดที่ติดบุหรี่มีจำนวนทั้งสิ้น 2.2 ล้านคน ในจำนวนนี้ เป็นผู้สูบบุหรี่ของที่ผลิตจากโรงงาน 955,000 คน และสูบบุหรี่ยาเส้นมวนเอง 1.3 ล้านคน ข้อมูลจากการสำรวจพบว่าผู้สูบบุหรี่ที่จนที่สุดที่สูบบุหรี่ของที่ผลิตจากโรงงาน มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 2,094 บาท แต่ใช้จ่ายเป็นค่าบุหรี่เดือนละ 450 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.5 ของรายได้ต่อเดือน และแม้แต่กลุ่มประชากรที่จนที่สุดที่สูบบุหรี่ยาเส้นมวนเองก็เสียค่าใช้จ่ายซื้อยาเส้นเฉลี่ยเดือนละ 162 บาท ต่อคนต่อเดือน การเสพติดบุหรี่ของกลุ่มประชากรที่จนที่สุดนี้ ทำให้สูญเสียเงินไปกับการสูบบุหรี่ แทนที่เงินจะได้ถูกนำมาใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นต่อการครองชีพ เช่น อาหารและการศึกษาของลูก ที่สำคัญเมื่อคนที่จนที่สุดป่วยจากการสูบบุหรี่ จะทำให้ยิ่งเป็นภาระแก่ครอบครัว โดยเฉพาะถ้าเป็นหัวหน้าครอบครัวที่เป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัวป่วย

ข้อมูลจากการสำรวจยังพบว่า ร้อยละ 55 ของผู้สูบบุหรี่ที่จนที่สุดต้องการที่จะเลิกสูบ และร้อยละ 44.7 เคยพยายามที่จะเลิกสูบแต่เลิกไม่สำเร็จ รัฐบาลจึงควรที่จะจัดให้การรักษาการเลิกบุหรี่และยาอดบุหรี่ให้อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ของหลักประกันสุขภาพ สำหรับผู้สูบบุหรี่ที่เป็นคนจนที่ต้องการที่จะเลิกบุหรี่ ซึ่งหากคนที่จนที่สุดเหล่านี้เลิกบุหรี่ได้ จะลดความยากจนลงและประหยัดเงินจากการซื้อบุหรี่ไปใช้ในสิ่งที่ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

ศ.นพ.ประกิต กล่าวว่าอนุสัญญาควบคุมยาสูบองค์การอนามัยโลก มาตรา 14 เสนอแนะให้รัฐบาลประเทศต่างๆจัดให้ยาอดบุหรี่อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ของการรักษาพยาบาล เพราะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า มากกว่าที่จะปล่อยให้สูบบุหรี่ต่อไป แล้วจึงมารักษาเต็มทีเมื่อเขาป่วยแล้ว และเป็นเรื่องแปลกที่ยาเคมิรักษามะเร็งอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ของหลักประกันสุขภาพแล้ว แต่ยาที่ช่วยให้คนเลิกสูบซึ่งเท่ากับการป้องกันโรคมะเร็งกลับไม่ได้รับการพิจารณา ซึ่งหากรัฐบาลยังไม่พร้อมที่จะให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้สูบบุหรี่ทุกคนที่ต้องการจะเลิกบุหรี่ อย่างน้อยควรพิจารณาให้สิทธิประโยชน์แก่กลุ่มผู้สูบบุหรี่ที่จนที่สุดก่อน แล้วจึงค่อยพิจารณาให้สิทธิครอบคลุมผู้สูบบุหรี่กลุ่มอื่นๆต่อไป

ต้องการสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ โทร.0-278-1828 / 081-822-9799